

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SPVI – ดู บางๆ เบาๆ สลับกันบ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เห็นตลาด หรือ SET Index ในวันแห่งความรัก ในช่วงท้ายๆ ช่วงโหม่งการซื้อขาย หรือ แค่อครั้งช่วงโหม่งสุดท้าย จะว่าไป ก็อยู่ในสิ่งที่เหนือเมฆได้กล่าวไว้ในLive ทาง Facebook อยู่แล้วแหละนะ สองสามวันเมื่อปลายๆ สัปดาห์ที่แล้ว บอกว่าไม่ต้องรีบหรือ รอดูอาการอีกสักระยะก่อนก็ได้... ต่อให้ยืนที่ 1540 ได้ การขึ้นที่จะมี หรืออาจมี ก็ไปได้ไม่กี่บาท ไม่ว่าจะ เส้นสามเขียน หรือแม้แต่เส้นเขียนปกตินั้น ก็ยังคงยกดดันแรงขายให้พร้อมขายได้ทุกเมื่อ... หรือยิ่งถ้าดูเส้น ที่เป็นPattern ตลาดหมึ นั้น ก็วันๆ ใจจะลองหาฟ้งย้อนหลังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับ ที่เพจ TH UTRADE... แล้วพอเห็นตลาด หรือ SET Index มาในรูปแบบนี้ หรือ เล่นออกทรงนี้แล้วนั้น ดูเทคนิคในหลายๆ เครื่องมือ บอกไว้ก่อนตอนนั้นอีกทีว่า เริ่มเหนียวหรือเริ่มกังวลมาขึ้น... อ่อนตัว อาจอ่อนใจ หรือ เซเป็นทชุด หรือจะสำนวนไหนๆ ก็ตาม ที่เหนือเมฆเขียน เริ่มจะส่อแววออกไปทางนั้นแล้วละสิ... เอาเป็นว่า ต้องดูหุ่นกันละเอียดขึ้นหน่อยนะครับ ดูกันเป็นตัวๆ ไป อาจจะไม่ทุกตัววันหรือที่ลงตามตลาด ถ้าตลาดจะลงนะ... การสาดซ้ายพร้อมๆ กันทั้งตลาดไม่ว่าจะหุ้นเล็กๆ หรือ หุ้นใหญ่ๆ ส่อแวว่า ต้องมีอะไรสักอย่าง หุ้นใหญ่บางตัว จากราคาสูงๆ ของวัน ลงไปต่ำๆ ของวัน แบบหลายๆ บาท เนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ... แถมที่ผ่านมา เหมือนมีรายย่อยในตลาด อยากได้ตัวนั้น อยากได้ตัวนี้ให้เต็มตลาดไปหมด รอซื้อตอนย่อกันทั้งนั้น แล้วถ้าส่วนใหญ่ ซื้อของได้ก็จนครบนี้สิครับ เดี่ยวคงได้มาสรุปกันอีกแนวๆ ละว่า จะออกเกมแบบไหน... รออีกนิดนะครับ เดี่ยวถ้าเข้าทางจริง มาคุยกันต่อ

ดูตามเกม...

ก็คงต้องเรียกว่า ขอเอามาบาดตา คั่นเวลากันไปก่อนก็แล้วกัน หุ่นเบาบาง คงไม่ต้องกล่าวนะครับ ขึ้นเร็วลงเร็ว... ใครที่ไม่ถนัดเกมเล่นสั้น ก็ระวังหน่อย แต่ตัวนี้ มองกลางๆ ก็มีลุ้นนะ

แนวรับ : ... 3.20-3.10 หรือ หลกๆ แล้ว ไม่ต่ำกว่า 3.0 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 3.80-4.00 ตามรูปแบบในโครงสร้างใหญ่ๆ

Price Chart...(SPVI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPVI... ตามภาพนี้ แม้ว่าจะเป็นภาพ Weekly Chart ก็ตาม แต่ก็ยังไม่ใช่โครงสร้างใหญ่ๆ จริงที่เอาภาพนี้มาดูกัน ก็ด้วยเรื่องของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern น่าสนใจ แถมยังมีเรื่องของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern in MA. ร่วมอยู่ด้วย การคาดหวังการขึ้น อาจจะมีโอกาสมองยาวๆ กวาระดับ 4.0 ก็เป็นไปได้นะ เพราะที่ผ่านมา ระดับ 2.903.20 เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพักตัว แล้วหากผ่านพื้นที่นี้ไปได้อย่างเด็ดขาด เป้าหมายต่อไปคือ 4.80 โน่นเลย ไม่ใช่ 3.80-4.00 หรือ เป้าหลกๆ จะอยู่ที่ 4.80-5.00 ก็ว่าได้... ดังนั้นระยะสั้น ก็อาจจะพอเก็งกำไรได้ สำหรับคนเล่นสั้น และคนที่ชอบมองยาวๆ ก็ถือว่า มองได้ไม่ผิดอะไร